

**BÁO CÁO**

**Kết quả kiểm tra, soát xét đơn của Đại diện những người lao động tại  
Cụm công nghiệp, địa chỉ: Cụm công nghiệp, Tổ dân phố 5,  
phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại phiếu chuyển văn bản số 117/PC-UBND về việc chuyển đơn của Đại diện những người lao động tại Cụm công nghiệp, địa chỉ thường trú: Cụm công nghiệp, Tổ dân phố 5, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Đơn có nội dung phản ánh Xí nghiệp đá Hương Trà (tên đầy đủ là Công ty cổ phần khai thác đá số 1 Hương Trà) tự ý đập phá vỉa hè để mở lối cho xe chở đá chạy trên vỉa hè và quá trình hoạt động của Công ty gây ô nhiễm môi trường.

Liên quan đến nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà báo cáo như sau:

Sau khi soát xét nội dung đơn, ngày 23/07/2021, UBND thị xã đã giao trách nhiệm cho Đội quy tắc đô thị thị xã soát xét nội dung đơn, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã giải quyết, trả lời đơn cho Đại diện những người lao động tại Cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở Báo cáo số 33/BC-QTĐT của Đội quy tắc đô thị, ngày 27/07/2021, UBND thị xã đã có văn bản số /UBND-XD để trả lời đơn cho Đại diện những người lao động tại Cụm công nghiệp, cụ thể như sau:

1. Về ý kiến Công ty cổ phần khai thác đá số 1 Hương Trà tự ý đập phá vỉa hè để mở lối cho xe chở đá chạy trên vỉa hè làm hư hỏng vỉa hè và đá đổ xuống đường:

Qua kiểm tra, việc phá vỉa hè để mở lối cho xe chở đá chạy trên vỉa hè làm đá đổ xuống đường Kim Trà là đúng theo ý kiến phản ánh của công dân. Nội dung này qua nắm bắt thông tin các hộ dân ở gần đó và ý kiến giải trình của Công ty thì việc phá dỡ vỉa hè và mở lối công mới là do Công ty cổ phần xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế trước đây thực hiện. Công ty cổ phần khai thác đá số 1 Hương Trà là đơn vị tiếp nhận để sử dụng và vị trí này hiện trạng đã có sẵn từ trước.

UBND thị xã đã làm việc và yêu cầu Công ty cổ phần khai thác đá số 1 Hương Trà tiến hành làm vệ sinh và rào chắn, không cho tất cả các loại phương tiện giao thông ra vào vị trí công tự mở này, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 27/7/2021; đồng thời yêu cầu Công ty khôi phục, hoàn trả lại vỉa hè như nguyên trạng ban đầu, thực hiện hoàn thành trước ngày 10/8/2021. Đồng thời, UBND

thị xã đã chỉ đạo UBND phường Tứ Hạ, đội Quy tắc đô thị tăng cường giám sát trong quá trình thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo quy định.

Về nội dung công dân trình bày đã có đơn trình báo vào ngày 19/01/2021 nhưng các cơ quan không giải quyết; vấn đề này qua làm việc với UBND phường Tứ Hạ, đội Quy tắc đô thị là hai đơn vị có nhận đơn trình báo nhưng từ đó đến nay chưa giải quyết và không có văn bản báo cáo UBND thị xã. UBND thị xã đã yêu cầu UBND phường Tứ Hạ, đội Quy tắc đô thị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc buông lỏng công tác quản lý.

2. Về ý kiến quá trình hoạt động của Công ty gây ô nhiễm môi trường, đề nghị di chuyển hoạt động xây đá và tập kết đá đi nơi khác:

Qua kiểm tra thực tế hiện trường cho thấy, trước đây tại địa điểm này có 02 giàn máy xây đá; trong đó có 01 giàn đã dừng hoạt động gần 02 năm; 01 giàn đang hoạt động với công suất thấp, khi xây đá có hệ thống phun nước chống bụi. Tuy nhiên việc xây đá không khắc phục hết sự ô nhiễm môi trường; việc vận chuyển đá đến vị trí này tập kết vẫn còn gây ô nhiễm do bụi đất đá tạo nên.

UBND thị xã đã yêu cầu phía Công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh phải tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện nếu có sai phạm sẽ được xử lý một cách nghiêm minh.

UBND thị xã chỉ đạo các các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Công ty cổ phần khai thác đá số 1 Hương Trà lập kế hoạch để di dời hoạt động xây đá và tập kết đá đến nơi phù hợp quy hoạch đảm bảo công tác vệ sinh môi trường cũng như môi trường lao động, sinh sống của người dân trong khu vực.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã về việc kiểm tra, soát xét, trả lời đơn của Đại diện những người lao động tại Cụm công nghiệp, UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh được rõ./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh,;
- Đội Quy tắc đô thị;
- UBND phường Hương Xuân;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

